

มหกรรม CHINASHOP 2017 เตรียมเปิดฉากปลาย ปีนี้ พร้อมเสริมความแกร่งรอบด้านแก่ผู้ค้าปลีกจีน

CHINASHOP 2017 มหกรรมสุดยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมค้าปลีกจีน เตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการฉงชิ่ง ควบคู่ไปกับการประชุม China National Retail Congress ที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุด โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้เทรนด์ล่าสุดในการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจีนกำลังเผชิญ

รายงานจากสมาคมเซนส์โตร์และแฟรนไชส์แห่งประเทศจีน (CCFA) ระบุว่า ผู้ค้าปลีกชั้นนำ 100 อันดับแรกของจีนสามารถทำยอดขายได้ถึง 3.05 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบรายปี และมีร้านค้ารวมกันทั้งสิ้น 111,000 สาขา หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.7% เทียบรายปี นอกจากนี้ CCFA และ Deloitte & Touche ยังได้เผยแพร่ผลสำรวจที่ระบุว่า เจ้าของร้านค้าปลีก 60% มีมุมมองเป็นบวกหรือค่อนข้างเป็นบวกต่อธุรกิจของตนในปีนี้ และ 39% ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้เกิน 10% ขณะที่บางรายคาดการณ์การเติบโตที่ 5%-10% จึงคาดการณ์ได้ว่าธุรกิจค้าปลีกในประเทศจีนจะเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความมั่งคั่ง ตามมาด้วยการค้าปลีกที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงความต้องการในการนำเข้าสู่สินค้าที่เพิ่มขึ้น

ในแง่ของแอปพลิเคชันและโซลูชันออนไลน์ต่างๆ อาทิ การชำระเงินบนมือถือ สังคมออนไลน์ รวมถึงการบูรณาการระบบออนไลน์และออฟไลน์นั้น ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกชาวจีนก็อยู่ในแนวหน้า ขณะที่ระบบ POS รวมถึงเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการค้าปลีกของจีนก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ค้าปลีกทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น ระบบ E-POS ของ Advantech ก็ถูกนำไปใช้โดยร้านแฟรนไชส์ชื่อดังอย่าง Wendy's และ Subway ในหลายประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือโซลูชันแบบบูรณาการของ Councetis ที่ถูกนำไปใช้ในร้านค้าปลีกลดภาษี 13 สาขาของ JTC ในประเทศญี่ปุ่น และร้านค้าปลีกของ Club Med ในฝรั่งเศส

ทั้งนี้ คาดว่ามหกรรม CHINASHOP 2017 จะใช้พื้นที่ถึง 90,000 ตารางเมตร ในการรองรับผู้จัดแสดงหลายพันรายที่จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการนับหมื่นรายการ ตั้งแต่อุปกรณ์ POS และระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงการออกแบบเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเทคโนโลยีและโซลูชันอีกมากมาย โดยผู้ประกอบการจีนส่วนใหญ่ที่มีธุรกิจ ในต่างประเทศจะเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงานด้วย สำหรับในปีี้ คาดว่า CHINASHOP จะสามารถดึงดูดผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกได้กว่า 50,000 คน ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อจากภาคค้าปลีกกว่า 1,600 ราย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสำคัญประจำปีของอุตสาหกรรมค้าปลีกจีนไปกับเรา

สามารถลงทะเบียนได้ที่ <http://en.chinashop.cc/vis.php>

ติดต่อ:

Mr. Jason Guo

โทร. +86-10-68019941

อีเมล: gh@cfa.org.cn

Ms. Monica Zhao

โทร. +86-10-68394131

อีเมล: zyz@ccfa.org.cn